



Bản Tin 6 Covid -19

Thông Báo của Hiều Tru'ỡng Ms Joanne Webster 27 Tháng Năm

2020

Kính gửi các Gia Đình,

Tuần này chúng tôi đã chào đón các hQC Sinh Lớp M5u Giáo, Lớp 1 và Lớp 2. Các hQC Sinh và giáo viên rất vui được trở lại - kết nối lại, thiết lập lại tình bạn và tự mình định hướng lại đến trường. Thật ấm lòng khi có các học Sinh trong các không gian, làm trường tràn ngập tiếng cười và niềm vui, những âm thanh quen thuộc của học Sinh học tập và chơi đùa... và vì điều này chúng tôi rất biết ơn.

Tôi muốn cảm ơn các Phụ huynh và gia đình của những năm này đã làm theo các hướng dẫn được đặt trong bản tin tuần trước (16 đảm bảo sự bắt đầu và kết thúc so le cho những ngày học diễn ra suôn sẻ. Cảm ơn quý vị cũng đã quan sát các yêu cầu giãn cách xã hội khi đưa con quý vị đi học. Chúng ta sẽ chóng trở thành những chuyên gia về điều này.

Với những gia đình đang tiếp tục hỗ trợ lịch trình Học Từ xa — cũng cảm ơn quý vị nhiều. Quan hệ đối tác của quý vị với trường học thật là phi thường.

Chúng ta cảm ơn Chúa vì món quà của nhau và những phước lành chúng ta gặp hàng ngày.

ĐÔNG PHỤC MÙA ĐÔNG

Một lời nhắc nhở cho tất cả các gia đình là học Sinh trở lại trường phải mặc đồng phục "Mùa Đông". Quý vị có thể đặt và mua hàng thông qua Văn phòng. Chúng tôi có một số lượng đồng phục cũ đáng 1<6, nếu được yêu cầu.

NGÀY MÓN TRIỂN HÌNH

Chúng ta có một ngày mới được thiết lập trường họp hình trong hQC kỳ 3 vào NGÀY 28 THÁNG BẢY. Đây sẽ là mặc đồng phục Trường Mùa Đông, không phải đồng phục thể thao. Tất cả các gia đình đều có thể nhận được gửi vào cuối hQC kỳ 1. Vui lòng hoàn thành và gửi lại trường học hoặc gửi và mang đến vào ngày Chụp hình.

TÌM HIẾU TẠI NHÀ

Chúng tôi có một video thú vị được xuất bản bởi Kath Murdoch về Tìm Hiếu trong nhà. Quý vị có thể muốn xem video này và xem xét cách quý vị có thể sử dụng điều này để tiếp tục thúc đẩy tính hiếu kỳ của con quý vị ở nhà.

HOẠCH TRỞ LẠI TRIỂN GIẢI ĐOẠN 2: NGÀY 9 THÁNG SÁU BAO GỒM CÁC LỚP 3-6

Tuần tới trong bản tin này, chúng tôi trình bày chi tiết về kế hoạch trở lại trường cho Lớp 3-6 và bao gồm tất cả học sinh. Xin đảm bảo quý vị đọc điều này vì các chính sách có thể được thực hiện bao gồm sự gia tăng của hQC Sinh trở lại.

TẬP HỢP TOÀN TRIỂN VÀ THAM QUAN

Cho phần còn lại của hQC kỳ này, sẽ KHÔNG có TẬP HỢP TOÀN TRƯỜNG HOẶC THAM QUAN theo hướng dẫn và tuân thủ Chính phủ Tiểu bang Victoria.

CHI.3c MỪNG SINH NHẬT

Chúc mừng Sinh nhật cho tất cả các học Sinh có thể đã có mô Sinh nhật trong tuần này!!

LỜI NGUYỆN

Alleluia, alleluia!

Hãy đi và dạy cho tất cả mọi người phúc âm của Ta.

Ta luôn ở cùng các con, cho đến ngày tận thế. Alleluia!

